



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘

ข่าวเด่นในฉบับ

- ✍ ผู้บริหาร มรพส. อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘ แก่บุคลากร
- ✍ มรพส. กำหนดการลงทะเบียนเรียน ๒/๒๕๕๘
- ✍ บทความวิชาการ : Student Engagement กับโลกใหม่ที่ไร้กลางวัน-กลางคืน / ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๘

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผมขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดียิ่งตลอดปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ และนำความภาคภูมิใจให้แก่เราชาวพิบูลสงคราม นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายระหว่างกันในการที่จะสืบสานภารกิจให้เจริญก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืนสืบต่อไป ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอำนวยการให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความสำเร็จในด้านการงานและการเล่าเรียน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและภัยอันตรายทั้งปวงตลอดปี ๒๕๕๘ และตลอดไป

ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ประสบความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนามงคล สมหวังในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ

ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปีใหม่นี้...ขอให้มีความสุข และความสำเร็จมาสู่ทุกท่าน

ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีเงินทองใช้ไม่ขาดสน มีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีความสุขตลอดไป

ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

“...ปี...” หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่ง ประมาณ ๓๖๕ วัน หรือเวลา ๑๒ เดือนตามสุริยคติ ดังนั้น “...ปีใหม่...” จึงหมายถึง การขึ้นรอบใหม่หลังจาก ๑๒ เดือน หรือ ๑ ปีผ่านไป ดังนั้น จึงถือเป็นคติประจำใจได้ว่า มนุษย์เราก็มีโอกาสเริ่มใหม่ได้ และบางเรื่องทั้งดีร้ายก็จะผ่านหมุนเวียนผ่านไปเสมอเป็นธรรมดาของโลกนี้ ซึ่งในโอกาสปีใหม่ ๒๕๕๘ นี้ ผมขอส่งพลังใจให้บุคลากรของ มรพส. รวมถึงครอบครัวของทุกท่านได้มีแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และความอดทนที่เข้มแข็งพร้อมเผชิญปัญหาจนเป็นแรงขับให้เรามีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งดีงามต่อไป

ผศ.จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ศรี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ในศุภวาระดิถีปีใหม่ ๒๕๕๘ ขอให้ชาวพิบูลสงคราม จงประสบแต่ความมั่งคั่ง ความสุขี่ ตลอดปีด้วยเทอญ

ผศ.ดร.สกล เกิดผล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสหการ

ประกาศ มรพส. เรื่องกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘

ที่	ขั้นตอน / รายละเอียด	ระยะเวลา			
		ป.ตรีภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร ชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๔)	ป.ตรีภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา	ป.ตรีภาคปกติ และระดับบัณฑิตศึกษา	ป.ตรีภาค กศ.ป.ป. (ส.-อว.) และระดับบัณฑิตศึกษา
๑	เลิกวิชาเรียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๕๙	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๓๐ เม.ย. ๕๙	๒๑ ธ.ค. ๕๘ - ๑๐ เม.ย. ๕๙	
๒	ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาโดยระบบ Teler Payment ที่ธนาคาร กรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ และ ทรกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๑ ม.ค. ๕๙	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๑ ม.ค. ๕๙	๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๕๘	
๓	วันเปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘	๒ พ.ย. ๕๘	๔ ม.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘	
๔	ยื่นคำร้องขอเรียนรวม, เรียนกรณีพิเศษ ณ กองบริการการศึกษา	-	๔ - ๑๕ ม.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘ - ๑๐ ม.ค. ๕๙	
๕	ระยะเวลาการถอนรายวิชา ณ กองบริการการศึกษา - ไม่ตัดสัญลักษณ์ W - ตัดสัญลักษณ์ W	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๕๙ ๑ - ๑๙ ก.พ. ๕๙	๔ ม.ค. - ๓ มี.ค. ๕๙ ๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘ - ๒๓ ก.พ. ๕๙ ๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๕๙	
๖	ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ณ งานคลัง (ชำระเงินเต็มจำนวน) ระดับ ป.ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา - ไม่เสียค่าปรับ - เสียค่าปรับ	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๕๙ ๑ - ๑๙ ก.พ. ๕๙	๔ ม.ค. - ๓ มี.ค. ๕๙ ๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘ - ๒๓ ก.พ. ๕๙ ๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๕๙	
๗	ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ณ งานคลัง (แบบแบ่งจ่ายสำหรับ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี) - ไม่เสียค่าปรับ งวดที่ ๑ ชำระเงินอัตรา ๑ - ๖ หนวยกิตแรก งวดที่ ๒ ชำระเงินที่เหลือ - เสียค่าปรับ กรณีชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา หลังวันที่กำหนด	-	๔ ม.ค. - ๓ มี.ค. ๕๙ ๔ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘ - ๒๓ ม.ค. ๕๙ ๒๕ ม.ค. - ๒๓ ก.พ. ๕๙ ๒๔ ก.พ. - ๑๐ เม.ย. ๕๙	
๘	ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา (ภายใน ๖๐ วัน) ณ งานคลัง	๒๘ ธ.ค. ๕๘ - ๓๑ ม.ค. ๕๙	๔ ม.ค. - ๓ มี.ค. ๕๙	๒๖ ธ.ค. ๕๘ - ๒๓ ก.พ. ๕๙	
๙	ยื่นคำร้องขอพักการเรียน (นศ.ที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา)	๒๐ ก.พ. ๕๙ เป็นต้นไป	๑ พ.ค. ๕๙ เป็นต้นไป	๑๑ เม.ย. ๕๙ เป็นต้นไป	

Student Engagement กับโลกใหม่ที่ไร้กลางวัน - กลางคืน

โดย.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล

งานกิจการนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้กับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยมุ่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม ตลอดจนการดูแลด้านสวัสดิภาพแก่นักศึกษา



งานกิจการนักศึกษา จำแนกตามลักษณะงานเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

๑. SS = Student Service การให้คำปรึกษา แนะนำการศึกษา การบริการข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งทางด้านส่วนตัวและการเรียน รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาให้นักศึกษาดำเนินชีวิตในสถาบันการศึกษาอย่างสมบูรณ์

๒. SA = Student Affairs ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและพรสวรรค์ของนักศึกษาและศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ตลอดจนการพัฒนา นักศึกษาทั้งทางด้านสติปัญญา การพัฒนาร่างกายโดยใช้กีฬา การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และจิตใจ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดี และมีคุณภาพในสังคม

๓. SE = Student Experience ตลอดเวลา ๔ - ๕ ปี ในมหาวิทยาลัย กิจกรรม SE มีหน้าที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เพื่อช่วยให้นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เสริมเติมเต็มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อพร้อมรับการ พัฒนาให้เป็นคนที่มีสมบูรณ์ทุกด้าน



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY



การพัฒนานักศึกษาของครม ในช่วงเวลา ๔ - ๕ ปีที่ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การก้าวเข้ามาวันแรกในฐานะนักศึกษาใหม่ กับการก้าวเดินออกไปในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรในฐานะบัณฑิต เขาต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างอย่างชัดเจน กิจกรรมอะไรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวนักศึกษา การพัฒนานักศึกษาแต่ละชั้นปี ต้องมีแนวคิดชัดเจน

ปี๑ Orientation Program จากนักเรียนสู่นักศึกษา มีความวิตกกังวลสูง ควรได้รับการปฐมนิเทศทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การคบเพื่อน และการเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

ปี๒ Future Career Program นักศึกษาเริ่มเห็นทิศทางการประกอบอาชีพ การกำหนดเป้าหมายอาชีพ และการเรียนรู้การเป็นรุ่นพี่ที่ดี

ปี๓ Value Added Program เป็นช่วงเวลาที่เริ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเอง ทักษะการคิด ทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นสมาชิกในสังคม

ปี๔ Post Orientation Program ปีแห่งการปัจฉิมนิเทศ ทักษะการสมัครงาน ทักษะข้ามวัฒนธรรม และการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตผู้รับผิดชอบ ต่อสังคม



◆◆ เชิญร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาษาพิชฌุโลก'๕๙

จังหวัดพิชฌุโลก และเหล่าภาษาพิชฌุโลก เชิญชวนทุกท่านร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาษาพิชฌุโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิชฌุโลก โดยกิจกรรมไฮไลท์คือการแสดงแสง เสียงและสื่อผสม “ยอดเยี่ยมฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เริ่มแสดง ๒๐.๐๐ น. ณ พระราชวังจันทร์ (ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จ.พิชฌุโลก ชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

(ต่อจากหน้า ๓)

สถานการณ์โลกเปลี่ยนไป **โลกใบเล็กลง และเป็นโลกใบใหม่ที่ไร้กลางวัน-กลางคืน** คนในศตวรรษที่ ๒๑ สามารถหยุด ข้ามทวีปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล การแชร์ประสบการณ์ หรือการเจรจาธุรกิจในเวลาเพียงวัน ในขณะที่ปลายสายเป็นเวลา เพียงคืน ความรู้ไม่ใช่ความรู้สุดท้ายอีกต่อไป (Knowledge does not last forever) ดังนั้นทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ **การเรียนรู้ ๗C** ได้แก่

- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
- ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding)
- ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy)
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)



ในสภาพปัจจุบัน SE คือสัดส่วนที่ขาดหายไปในงานด้านกิจการนักศึกษา ในศตวรรษที่ ๒๑ โลกเปลี่ยนไป เราคิดอย่างเดิมอีกต่อไปไม่ได้ คำถามคืออะไรที่เรา ควรตัดทิ้งไปบ้าง (what do we cut) นโยบายกิจกรรมบังคับที่สวนทางกับแนวคิด เรื่องจิตอาสา ทักษะที่เรามีต่อนักศึกษาควรเป็นแบบไหนเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่โต หรือเป็นเด็กที่ไม่เอาไหน การขาดเวทีแสดงความสามารถ การขาดกิจกรรมที่ส่งเสริม ทักษะการคิดอย่างแท้จริง ฯลฯ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำทันที คือ



- การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถ
- การบูรณาการงานวิชาการกับงานกิจการนักศึกษา
- การเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารสูงสุด และทัศนะอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อนักศึกษา
- ลดกิจกรรมซ้ำซ้อนระหว่างมหาวิทยาลัย/คณะ และสาขาวิชา
- ลดกิจกรรมบังคับ
- เพิ่มกิจกรรมจิตอาสาที่แท้จริง
- สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- การกระตุ้นบุคลากรให้เข้าใจปรัชญางานด้านกิจการนักศึกษา อย่างแท้จริง (Mindset)

การสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้รับการบริการที่ดี การริเริ่มกิจกรรมที่มีคุณค่า การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อผลผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด การจัดระบบตัวเองใหม่บางครั้งอาจเปลี่ยนระบบได้ หากเราเชื่อว่า ทุกคนมีจิตที่คิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

Student Engagement กับโลกใหม่ที่ไร้กลางวัน - กลางคืน

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

156 หมู่ 5 ต.พลาชอุ่มพดล อ.เมืองพิชฌุโลก จ.พิชฌุโลก โทร.0-5526-7000 / แฟกซ์ 0-55267-108

<http://www.psu.ac.th> e-mail: kui.viynda@hotmail.com, nida1509@hotmail.com